

# ผู้บริหารและพนักงานโรงแรมฮิลตัน พัทยา ร่วม ทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ‘สัปดาห์แห่งการบริการ Global Week of Service’ เป็นปีที่สองติดต่อกัน



พนักงานโรงแรมฮิลตัน พัทยา ร่วมเป็นหนึ่งในจำนวนพนักงานฮิลตันหลายพันคนในกว่า 90 ประเทศในการจัดกิจกรรมดี ๆ ให้แก่สังคมที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์และศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย จังหวัดชลบุรี



รูปที่ 1-2 ผู้บริหารและพนักงานโรงแรมฮิลตัน พัทยา มอบเงินบริจาคให้กับน้อง ๆ ที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย จังหวัดชลบุรี



รูปที่ 3 บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์และรองประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ



รูปที่ 4 คุณมนตรี สัตย์ธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล มร ฌอน เกรก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน คุณภัทริกา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สามผู้บริหารแห่งโรงแรมฮิลตัน พัทยา



รูปที่ 5 ผู้บริหารและพนักงานโรงแรมฮิลตัน พัทยา ร่วมกับน้อง ๆ ที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย จังหวัดชลบุรีทำสีผนังเป็นที่ระลึกในงาน Global Week of Service



รูปที่ 6-7 เด็ก ๆ ที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย จังหวัดชลบุรี

**พทยา ประเทศไทย - 10 ตุลาคม 2556** - เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหารและพนักงานโรงแรมฮิลตัน พทยา ได้ร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมเนื่องในงานสัปดาห์แห่งการบริการของฮิลตัน เวิลด์ไวด์ Global Week of Service เป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยจัดให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันกับองค์กรในท้องถิ่น 3 องค์กร อาทิ มูลนิธิคุณพ่อเรย์และศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2556 โดยได้รับความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรมจากพนักงานกว่า 120 ชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรมโดยสังเขป อาทิ การจัดให้มีการสาธิตการทำอาหารและเครื่องดื่มอย่างง่าย โดยเน้นการส่งผ่านทักษะทางด้านการบริการให้กับน้อง ๆ ในมูลนิธิ การมอบเงินรายได้จากการขายตุ๊กตาหมีเพื่อการกุศลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในมูลนิธิ การเล่นเกมสรนันทนาการ รวมไปถึงการแนะนำแบบฝึกสอนน้องเกี่ยวกับงานบริการอันจะนำมาซึ่งโอกาสในการทำงานในอนาคตต่อไป

การคืนสิ่งดี ๆ ให้กลับคืนสู่สังคมดังกล่าวข้างต้นนี้ก็เป็นเสมือนอีกหนึ่งแรงผลักดันปณิธานและวัฒนธรรมองค์กรของฮิลตัน เวิลด์ไวด์ ที่จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านทางโรงแรมและรีสอร์ท 10 แบรินด์หลักกว่า 4000 แห่งทั่วโลก เป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเองโดยในปีนี้มีกิจกรรมดี ๆ กว่าหลายร้อยกิจกรรมเกิดขึ้นทั่วโลก

“พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์กิจกรรมดังกล่าวในท้องถิ่นของเรา นอกเหนือจากนั้นก็คือการได้ร่วมสนับสนุนฮิลตัน เวิลด์ไวด์ผ่านทางกิจกรรมสัปดาห์แห่งการบริการของฮิลตัน เวิลด์ไวด์ Global Week of Service นี้ พนักงานโรงแรมฮิลตัน พทยา ทุกคนพร้อมที่จะเป็นเสมือนพี่ ๆ ของน้อง ๆ ที่จะเป็นผู้ให้โดยมอบองค์ความรู้ ทักษะ คำแนะนำให้กับน้อง ๆ ในท้องถิ่น แนนอนที่สุุดในอนาคตน้อง ๆ ในมูลนิธิ ก็อาจจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่ดีในสังคมได้“ คุณมนตรี สัตย์ธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมฮิลตัน พทยา กล่าว “ในนามของโรงแรมฮิลตัน พทยา พวกเราขอขอบคุณองค์กรท้องถิ่นทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มูลนิธิคุณพ่อเรย์และศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย จังหวัดชลบุรี ที่เป็นองค์กรหลักในปี 2556 นี้ พวกเราหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสร่วมสร้างความแตกต่างให้กับสังคมผ่านองค์กรอื่น ๆ ในปีต่อ ๆ ไปด้วยเช่นกัน”

“พวกเราอยากขอบคุณโรงแรมฮิลตัน พทยา ที่ได้มองเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ เด็ก ๆ ทุกคนที่มูลนิธิ รู้สึกปลื้มและมีกำลังใจ สิ่งนี้เองที่จะจรรโลงให้พวกเขาก้าวเข้าไปสู่สังคมอย่างมั่นใจและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตในภายภาคหน้า” คุณรัชดา ชมจินดา ผู้อำนวยการ มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย

## จังหวัดชลบุรี

“พวกเรา รู้สึกยินดีที่องค์กรท้องถิ่นอย่างโรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ แนนอนที่สุดว่าการเกิดขึ้นของความร่วมมือและการช่วยเหลือกันในครั้งนี้จะเป็นนิมิตรหมายอันดีในการพัฒนาสังคมในท้องถิ่นของเราต่อไป” บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์และรองประธานมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อพัฒนาคนพิการกล่าว

สัปดาห์แห่งการบริการของฮิลตัน เวิลด์ไวด์ Global Week of Service เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของฮิลตัน เวิลด์ไวด์ ที่มีจำนวนพนักงานสมัครใจเข้าร่วมทั่วโลก โดยร่วมกันผลักดันปณิธานและวัฒนธรรมองค์กรของฮิลตัน เวิลด์ไวด์ ในการคืนสิ่งดี ๆ สู่มجتمعมีการจัดกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.youtube.com/watch?v=gAGjV-6MJZA7hd=1](http://www.youtube.com/watch?v=gAGjV-6MJZA7hd=1)

ในระหว่างจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการบริการของฮิลตัน เวิลด์ไวด์ Global Week of Service พนักงานของโรงแรมและรีสอร์ทต่าง ๆ ของฮิลตัน เวิลด์ไวด์จะมีการแบ่งปันภาพถ่าย กิจกรรมและเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารอาทิเว็บไซต์ [www.hiltonworldwide.com/serve](http://www.hiltonworldwide.com/serve) ฮิลตันเวิลด์ไวด์เฟซบุคแฟนเพจ Hilton Worldwide Facebook ทวิตเตอร์ @HiltonWorldwide เป็นต้น

ในปี 2555 ซึ่งเป็นปีเริ่มแรกของสัปดาห์แห่งการบริการของฮิลตัน เวิลด์ไวด์ Global Week of Service มีพนักงานทั่วโลกกว่า 800 คน ในโรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ กว่า 600 แห่งได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมดี ๆ กว่า 401 กิจกรรม โดยทุกกิจกรรมเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญแห่งการสร้างสรรค์สังคม

Travel with Purpose โดยการสร้างความแตกต่างและโอกาสให้เกิดขึ้น creating opportunities, strengthening communities, celebrating cultures and living sustainably ซึ่งในปีนี้เองฮิลตัน เวิลด์ไวด์หวังไว้ว่าจะมีกิจกรรมดี ๆ เกิดขึ้นกว่า 1200 กิจกรรมทั่วโลก